

# KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CD: GIA ĐÌNH CỦA BÉ

## Chủ đề nhánh 1: Gia đình của bé

Nội dung	Thời gian	Thứ 2	Thứ 3
Đón trẻ, chơi Thẻ đục buổi sáng	80 – 90 phút	- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép cất đồ dùng cá nhân đúng nơi - Cô trò chuyện với trẻ về ngôi nhà của bé. Cho trẻ xem video về 1 số kiểu nhà,	
		<b>* Nội dung:</b> - Hồ hấp: Thổi bóng - Tay: Đưa tay ra phía trước, lên cao -Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang 2 bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái. - Chân: Khụy gối	<b>* Mục tiêu:</b> - Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ tay, chân, bụng biết tập theo nhịp <b>* Chuẩn bị:</b> - Sân tập sạch sẽ - Trang phục cô và trẻ gọn gàng - Vòng
Hoạt động học	30 – 40 phút	<b>THẺ ĐỤC</b> Nhảy lò cò; Ném xa bằng 1 tay	<b>KPXH</b> Gia đình thân yêu của bé
Chơi ngoài trời	30 - 40 phút	- <b>Quan sát:</b> Cây rau cải, cây rau mồng tơi, cây hoa loa kèn, cây hoa trà my, - <b>Trò chơi:</b> Xếp nhà, dung dăng dung dẻ, con thỏ, bịt mắt bắt dê, gieo hạt - <b>Chơi tự do:</b> Bóng, vòng, đồ chơi ngoài trời, lá cây, xâu hoa, xếp hạt	
Chơi, hoạt động ở các góc	40 -50 phút	<b>* Nội dung:</b> - Góc xây dựng: Xây nhà của bé - Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, bác sĩ. - Góc học tập : Đọc thơ làm anh - Góc nghệ thuật: Vẽ ngôi nhà bé yêu.	<b>* Mục tiêu:</b> - Trẻ biết các góc chơi. Biết nhận vai chơi Biết cài thẻ vào góc chơi. Biết liên kết các góc chơi. - Trẻ có kỹ năng chơi giao lưu được giữa các nhóm chơi ..Trẻ nói đủ câu, đủ từ rõ ràng mạch lạc. - Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động. Đoàn kết trong khi chơi. Giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
Ăn trưa	60 – 70 phút	- Cô cùng trẻ kê bàn ghế, cho trẻ xếp hàng vệ sinh, rửa tay. chuyện, Hắt hơi nhỏ trẻ ăn không nói lấy tay che miệng, không làm rơi vãi cơm thức ăn,	
Ngủ trưa	140 – 150 phút	- Cô chuẩn bị chỗ ngủ cho trẻ. Trẻ lấy gối vào chỗ ngủ, khi trẻ ngủ cô nhắc - Trong khi trẻ ngủ giáo viên có mặt.	
Ăn phụ	20 – 30 phút	- Trẻ ngủ dậy, đi vệ sinh, ngồi vào ăn phụ - Trong khi trẻ ăn cô động viên khích lệ trẻ ăn hết xuất.	
Chơi, hoạt động theo ý thích	70 – 80 phút	- Xem video xử lý khi bị lạc - Chơi tự do ở các góc. - Nêu gương cuối ngày.	- TCM: Gia đình gấu - Chơi tự do ở các góc. - Nêu gương cuối ngày.
Trả trẻ	60 – 70 phút	- Cô cho trẻ xem tranh ảnh, chơi tự do với đồ chơi ở các góc, dọn đồ cô trao đổi với phụ huynh về các mặt hoạt động của trẻ ở lớp	

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 3 Tuần, từ ngày 28/10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2024

Tuần 1: Từ ngày 28 tháng 10 đến 01 tháng 11 năm 2024

GV dạy: Sáng: Nguyễn Thị Kiều

Chiều: Lò Thị Hà

Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
quy định. Trẻ chơi tự do. Cô trao đổi với phụ huynh về các mặt hoạt động của trẻ. điểm danh trẻ theo sổ.		
<b>* Tổ chức hoạt động:</b> - Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi chạy xen kẽ: Đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi bằng mũi chân, đi thường chạy chậm, chạy nhanh, đi thường về đội hình 3 hàng dọc, chuyển thành 3 hàng ngang. - Trọng động: Cho trẻ tập các động tác theo cô: 4l – 8n - Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi “ Chim bay cò bay” 1 – 2 lần rồi nhẹ nhàng vào lớp. - Tập thể dục theo nhạc: Cả nhà thương nhau		
<b>VĂN HỌC</b> Truyện: Ba cô gái	<b>TOÁN</b> Đếm trên đối tượng trong phạm vi 7 và đếm theo khả năng. Nhận biết số 7, số thứ tự trong phạm vi 7	<b>ÂM NHẠC</b> NDTT: DH: Bé quét nhà NDHK: NH: Bàn tay mẹ TCÂN: Nghe tiết tấu tìm ..
Trải nghiệm nhổ cỏ vườn rau. Mèo và chim sẻ, cáo ơi ngủ à, tập tầm vông, nhảy lò cò, ô tô và chim sẻ.		
<b>* Chuẩn bị:</b> - Gạch nhựa, nút nhựa, cây xanh, thảm cỏ, cây hoa, cây rau... - Đồ dùng đồ chơi: Nấu ăn, bán hàng. - Giấy A4, keo, tranh ảnh về các thành viên trong gia đình - Giấy A4, sáp màu, giấy màu	<b>* Tổ chức hoạt động:</b> 1. Thỏa thuận trước khi chơi: Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề, góc chơi. Cho trẻ nói ý định chơi của mình, cho trẻ về góc chơi và cài thẻ vào góc chơi mà trẻ chọn. 2. Quá trình chơi: Trẻ về góc chơi của mình. Trẻ bày đồ chơi và bắt đầu chơi. Cô đến từng góc chơi quan sát và giúp đỡ trẻ, khuyến khích trẻ tạo ra sản phẩm và liên kết các nhóm chơi. 3. Nhận xét: Cô cho trẻ nhận xét nhóm chơi của mình, cô nhận xét chung. Cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi.	
Cô giới thiệu món ăn, trẻ kể các bữa ăn trong ngày, TCTV. Bữa sáng, bữa trưa, động viên nhắc vệ sinh đi ngủ		
trẻ không nói chuyện, nô đùa. Trong giờ ngủ của trẻ, cô mở băng hát ru cho trẻ nghe.		
- Hoạt động phòng Tin học - Thực hành : Kể về nhưng quy định ở gia đình - Chơi tự do ở các góc. - Nêu gương cuối ngày.	- Đồng dao: Công cha như núi Thái Sơn - Chơi tự do ở các góc. - Nêu gương cuối ngày.	- Hoạt động phòng âm nhạc - Ôn các chữ cái đã học - Chơi tự do ở các góc. - Bình cờ phát phiếu bé ngoan
chơi: vệ sinh, chỉnh sửa lại trang phục gọn gàng, trẻ về cô nhắc trẻ chào cô, chào các bạn,		

Người lập

Tổ trưởng

Nguyễn Thị Kiều

Phạm Thị Hồng Phương